



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các gia đình chính sách, người có công



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu); Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) (ảnh phải).

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16-1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các gia đình chính sách, người có công trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu). Cùng

đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hải Hậu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Văn Lý phụ trách địa bàn 5 xã,

1 thị trấn với chiều dài hơn 30km đê biển, 7km đê sông. Thực hiện sự chỉ đạo của BDBP tỉnh, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm, 2 đơn vị đã thực hiện

(Xem tiếp trang 4)
Tin, ảnh: NHÓM PV THỜI SỰ

Khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Ngày 16-1, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023. Các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội Báo Xuân Quý Mão 2023 trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 450 ấn phẩm, gồm: báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử... của các cơ

quan báo chí Trung ương và các địa phương trong cả nước. Nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân năm nay là bức tranh toàn cảnh, sống động, phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công cuộc đổi mới quê hương, đất nước cùng những định hướng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Hội Báo Xuân còn trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí với những bài viết, (Xem tiếp trang 4)



Các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023.
Tin, ảnh: KHÁNH DŨNG

Công an tỉnh tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Ngày 16-1, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân, tăng cường lực lượng cho Công an các huyện, thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ xuất quân.

Theo đó, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ngay từ cơ sở, phục vụ nhân dân dịp Tết, đón Xuân, Công an tỉnh đã quyết định tăng cường 71 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cho Công an các huyện và Công an thành phố Nam Định. Thời gian tăng cường từ ngày 16-1 đến ngày 22-1-2023 (tức từ ngày 25 tháng Chạp Nhâm Dần đến sáng mồng 1 Tết).

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tất cả 71 cán bộ, chiến sĩ phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ

với lực lượng Công an cơ sở trong công tác nắm tình hình; chủ động phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Tăng cường bám sát địa bàn, làm tốt công tác quản lý các đối tượng trọng điểm; tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm về pháo nổ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; tránh xa tệ nạn cờ bạc, ma túy. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường phải chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc hàng ngày với người dân; góp phần để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong an bình, hạnh phúc./.

XUÂN THU

Diễn đàn "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Thực hiện Kế hoạch của Ban CHQS thành phố, Thành Đoàn Nam Định, chiều 16-1, Đoàn Thanh niên phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Định) phối hợp với Ban CHQS phường tổ chức diễn đàn điểm "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tại diễn đàn, các đại biểu và đoàn

viên, thanh niên trên địa bàn phường được xem phim tư liệu về cuộc sống của tân binh trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới; được nghe những câu chuyện xúc động của các cựu chiến binh đã từng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ hoà bình cho đất nước...

(Xem tiếp trang 4)

HOÀNG TUẤN

Agribank Bắc Nam Định tặng quà cho hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, sáng 16-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Nam Định phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho các hội viên nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ý Yên.

Có 330 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất được trao tặng cho các gia đình khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định thể hiện tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm giúp các hội viên Hội Nông dân gặp hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Tổng

cộng, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã dành 500 triệu đồng tương đương 1.000 suất quà tặng các hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định. Cùng với đó, đại diện Công đoàn Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định cũng đã đến thăm và tặng quà Tết với tổng số tiền 30 triệu đồng cho Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và hộ nghèo thuộc các phường: Trần Tế Xương, Trần Quang Khải (thành phố Nam Định)/.

ĐỨC TOÀN

Vì người nghèo - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II: "Chìa khóa" để giảm nghèo bền vững

"Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế hộ tái nghèo, tái cận nghèo và phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới; hỗ trợ người vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của tỉnh và các địa phương". Đây là mục tiêu Kế hoạch 16 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.



Mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Bài và ảnh: VIỆT THẮNG

(Xem tiếp trang 2)

TIN THẾ GIỚI

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng mạnh bất chấp lệnh cấm vận

Xuất khẩu dầu thô của Iran đạt mức cao kỷ lục trong hai tháng cuối của năm 2022 bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, nhờ các đơn hàng xuất

sang Trung Quốc và Venezuela.

Thống kê của công ty tư vấn năng lượng SVB International cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran đạt trung bình 1,137 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 12-2022, tăng 42 nghìn thùng/ngày so với tháng trước đó và là mức cao nhất trong năm. Công ty tư vấn Petro-Logistics chuyên theo dõi thị trường dầu mỏ cũng cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran

(Xem tiếp trang 3)

TIN TRONG NƯỚC

TP Hồ Chí Minh Triển khai nhiều giải pháp để công nghiệp tăng trưởng 7,5%

Theo dự báo, năm 2023, sản xuất công nghiệp sẽ khó khăn do tình hình lạm phát và ảnh hưởng xung

đột chính trị tiếp tục kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp để chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh dần phục hồi và duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

(Xem tiếp trang 2)

PV

Cục Thống kê tỉnh tăng cường “số hóa” hoạt động

Những năm qua, Cục Thống kê tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác điều tra, thống kê và quản lý hành chính. Qua đó, công việc được xử lý nhanh chóng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, góp phần nâng cao chất lượng công việc. Hàng năm, đơn vị đều được Tổng cục Thống kê đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Theo Cục Thống kê tỉnh, năm 2022, ngành Thống kê tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch công tác trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong quý I-2022; yêu cầu thống kê đòi hỏi cao hơn, khối lượng công việc nhiều, phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ trực tiếp của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh; ngành Thống kê tỉnh đã nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch công tác của Tổng cục giao. Việc ứng dụng CNTT trong điều tra và phân tích thông tin thống kê cũng đã đem lại hiệu quả cao. Chất lượng thông tin thống kê ngày càng được nâng lên, phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan đảng, chính quyền, các ngành và địa phương trong hoạch định, điều hành, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội. Năm 2022, Cục Thống kê hoàn thành đầy đủ, đúng hạn 22 cuộc điều tra thống kê, biên soạn 849 báo cáo các loại, 55 nhiệm vụ đột xuất Tổng cục Thống kê giao; 40 nhiệm vụ, 25 báo cáo UBND tỉnh giao. Các Chi cục Thống kê, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo của Cục Thống kê, đã hoàn thành 18 nhiệm vụ và 128 báo cáo của cấp ủy, chính quyền cấp huyện



Dữ liệu thống kê chính xác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (Trong ảnh: Nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu).

hội sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn. Ngoài ra, Cục Thống kê tỉnh cũng tăng cường ứng dụng CNTT trong hệ thống quản lý văn bản, phần mềm quản lý công việc (Taskgov), phần mềm giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua, phần mềm quản lý nhân sự... Cùng với đó, Cục Thống kê tỉnh đã nâng cấp trang thông tin điện tử mới từ tháng 8-2022 có hình thức đẹp, nhiều tiện ích nhằm nâng cao chất lượng phổ biến thông tin thống kê, tuyên truyền hoạt động của ngành. Để tránh đơn điệu, dễ tiếp nhận, Cục Thống kê tỉnh còn công bố các thông tin về kinh tế - xã hội bằng các biểu mẫu tổng hợp, infographic... làm cho kết quả thống kê sinh động hơn. Hàng tháng, Cục Thống kê tỉnh còn biên tập thêm số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu, các bài viết các ngành, lĩnh vực để phổ biến; cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động của ngành, các văn bản của Nhà nước, của ngành và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trên trang thông tin điện tử giúp người dân cũng như cá nhân sử dụng dữ liệu thống kê

thuận tiện, hiệu quả. Năm 2022, tất cả các sản phẩm thống kê được phổ biến trên trang thông tin điện tử, trong đó có Niên giám Thống kê, các sản phẩm chuyên sâu, biên tập các bài viết thuộc các lĩnh vực. Ước tính năm 2022, trang thông tin điện tử của Cục có trên 2,5 triệu lượt truy cập. Hệ thống máy tính trong toàn ngành cũng được đầu tư thường xuyên nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt công tác điều tra, thống kê; trang bị, duy trì hệ thống phòng họp trực tuyến. Ngoài ra, trung bình mỗi năm, Cục phân công khoảng 500 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên ngành do Tổng cục Thống kê tổ chức. Năm 2023, Cục Thống kê tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kịp thời các biến động của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc. Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ CNTT để nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, nhất là chất lượng thông tin của các cuộc điều tra, tổng điều tra, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Thống kê để tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân nắm và chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động thống kê Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hoạt động thống kê chung của xã hội, trách nhiệm trung thực của người dân trong kê khai, báo cáo số liệu thống kê đúng pháp luật, mang lại hiệu quả điều hành, hoạch định và chính sách kinh tế - xã hội của cơ quan Đảng, Nhà nước theo phương châm “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”./

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

Từ việc khai thác, phát huy tối lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chỉ sau 2 năm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, cuối năm 2022, xã Liên Minh (Vụ Bản) tiếp tục “chạm đích” NTM kiểu mẫu với nhiều tiêu chí đang phần khởi mà ít địa phương nào có được như hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, xây dựng xóm NTM thông minh.

Từ quan điểm nhận thức xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, ngay sau khi hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết

chuyển đổi số đã hoàn thiện với 100% cán bộ sử dụng máy tính kết nối mạng internet để điều hành, xử lý công việc; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập, kể cả điện thoại di động; có phòng họp trực tuyến; sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy, chính quyền xã đến 100% cán bộ thôn, xóm; thành lập tổ công nghệ cộng đồng; 70% người dân được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin; có bảng điện tử tại khu vực giao dịch hành chính một cửa và xây dựng thành công xóm NTM thông minh tại thôn Ngô Trang. Hiện tại thôn Ngô Trang có hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động 3G, 4G đến từng hộ dân; phủ sóng wifi miễn phí toàn bộ khu vực nhà văn hóa,

Liên Minh nỗ lực xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu



Điện mạo nông thôn mới xã Liên Minh (Vụ Bản).

về chương trình xây dựng NTM với nhiệm vụ trọng tâm giữ vững thành tích xây dựng NTM đã đạt trong giai đoạn trước, tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để sớm về đích NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn; nhà văn hóa; cơ sở vật chất trường học; trạm y tế và lĩnh vực chuyển đổi số; phát triển sản phẩm chủ lực địa phương để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Ngoài việc vận động nhân dân ở các thôn, xóm đóng góp mở rộng, nâng cấp đường đồng ngõ, đường trục thôn xóm, UBND xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và dành một phần ngân sách đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống đường trục xã, đường liên thôn và cơ sở vật chất cho các trường học, trạm y tế trên địa bàn.

Từ năm 2021 đến nay, xã đã đầu tư khoảng 7 tỷ đồng để xây thêm phòng học, cải tạo khuôn viên các trường mầm non, tiểu học; khoảng 800 triệu đồng để nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung và hệ thống truyền thanh xã. Đến nay, tiêu chí về

khu sinh hoạt cộng đồng; cán bộ thôn sử dụng ứng dụng trên nền tảng số để triển khai công việc của thôn và thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong thôn. Trong thôn, đã ứng dụng mô hình chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, giáo dục và sản xuất, kinh doanh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong đó mô hình camera an ninh và kinh doanh trên nền tảng điện tử của thôn đang phát huy tác dụng tích cực.

Gia đình ông Vũ Văn Chuyên có nghề sản xuất giò, chả truyền thống từ hàng chục năm nay. Khi xã bắt tay vào xây dựng NTM, gia đình ông được chính quyền xã hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP. Năm 2021 sản phẩm giò, chả truyền thống của gia đình ông đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gia đình ông đã đưa vào tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử; hiệu quả sản xuất, kinh doanh vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, ngoài bán hàng trực tiếp theo cách truyền thống, gia đình ông

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: NGUYỄN HUƠNG

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

tăng 13,9% với 24/30 ngành công nghiệp tăng trưởng tốt. Đầu năm 2023, lượng đơn hàng của một số doanh nghiệp đã bị chững lại, nguyên liệu đầu vào tăng cao, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước khó khăn này, để chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, đổi mới công nghệ. Cụ thể, thành phố tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu đầu tư các dự án phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ. Việc hỗ trợ này giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

HÒA BÌNH

Hơn 52 tỷ đồng thực hiện bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo Sở Công Thương, nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn tỉnh, có 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá, số tiền doanh nghiệp tự bình ổn là 52,7 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Theo đó, 5 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường; 9 nhóm mặt hàng tập trung bình ổn giá gồm: lương thực (các loại gạo, mì tôm...); thực phẩm (tươi sống, đông lạnh, công nghệ và chế biến...); dầu ăn các loại; nước chấm các loại; bột ngọt các loại; sữa các loại; rượu các loại (trừ các loại rượu ngoại); bia các loại; nước giải khát. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá tại các doanh nghiệp đã đăng ký./

(Tiếp theo trang 1)

Tỷ lệ nghèo (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức 11 buổi tập huấn, hướng dẫn đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động có thu nhập thấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn năm 2022 đạt 48%; nhờ đó người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập, thoát nghèo. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 35.011 lượt người lao động (đạt 109,41% kế hoạch năm, tăng 545 lượt người so với năm 2021); trong đó xuất khẩu lao động cho 3.800 người (đạt 271,43% kế hoạch năm, tăng 2.264 người so với năm 2021). Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 31-5-2018 của Chính phủ cho 11.088 hộ nghèo, 32.062 hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, đảm bảo không có gia đình chính sách người có công thiếu

điện hộ nghèo. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ. Hỗ trợ cho 1.025.204 lượt người lao động, người sử dụng lao động, 242 hộ kinh doanh với tổng kinh phí hơn 49.275 triệu đồng. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đối với 1.291 người (tổng số 3.869 lượt người), với tổng số tiền là 1.934,5 triệu đồng. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động quay trở lại thị trường lao động đối với 227 người (tổng 448 lượt người), với tổng số tiền là 448 triệu đồng. An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB vàXH, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngành LĐ-TB vàXH quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục chủ động, đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu về lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ

xã hội; lao động, người có công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch 16 của UBND tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 với các giải pháp trước mắt cũng như dài hơi như khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động để phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống mức thấp nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 và các mục tiêu như: phấn đấu đến năm 2030 tỉnh có bản không còn hộ nghèo (trừ những hộ nghèo do không có khả năng lao động); không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng... Thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, đa dạng

công an, thanh niên tình nguyện, người ở vùng thu hồi đất nông nghiệp, vùng ảnh hưởng nặng của sự cố môi trường biển. Mở rộng đào tạo nghề, nâng cao trình độ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất cho người lao động và hộ nghèo. Hướng dẫn kiến thức, bồi dưỡng văn hóa cho người nghèo để nâng cao năng lực, trí tuệ và khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả cao hơn, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo. Lồng ghép thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo gắn với các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nâng đỡ mô hình giảm nghèo với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của tỉnh ban hành./

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO

Đấu giá tài sản thi hành án thuộc quyền xử lý hợp pháp của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích 653,9m² (mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất: lâu dài) và toàn bộ tài sản gắn liền với diện tích đất trên thuộc thửa đất số 47, tờ bản đồ số 12.3, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 627419 mang tên ông Đặng Xuân Ninh và bà Nguyễn Thị Thát do UBND thành phố Nam Định cấp ngày 16-11-2006. Địa chỉ tài sản đấu giá: thôn Thị Kiều, xã Lộc An, thành phố Nam Định.

- Giá khởi điểm của tài sản: 6.771.000.000 đồng.
- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12-01-2023 đến ngày 03-02-2023 (Trong ngày, giờ hành chính).
- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 01, 02, 03-02-2023 (Trong giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước: 1.300.000.000d/01 hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000d/01 hồ sơ.
- Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tối đa 03 vòng tại cuộc đấu giá.
- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (325 Trường Chinh, thành phố Nam Định).
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 06-02-2023.

Toàn bộ hồ sơ được đăng tải trên website: sotuphap.namdinh.gov.vn
Chi tiết liên hệ SDT: 02283.836.335./

Q. GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lệ Huyền

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các gia đình chính sách, người có công

(Tiếp theo trang 1)

tốt nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, nhất là tổ chức diễn tập tham mưu chủ huy cơ quan 1 bên 2 cấp (diện tích sự cố tràn dầu) đạt mục đích, yêu cầu đề ra theo chương trình kế hoạch.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ghi nhận và biểu dương kết quả của hai Đồn Biên phòng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng cần tiếp tục phát huy những thành tích, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân mới vui vẻ, ấm áp, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tuyến biển, mang lại bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Ba Lạt và Quất Lâm (Giao Thủy) và các gia đình chính sách huyện Nam Trực. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Giao Thủy, Nam Trực.



Đồng chí Trần Lê Đòai, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà ông Hà Văn Sỹ, thương binh 81%, xã Trúc Khang (Trực Ninh).

Năm 2022, hai Đồn Biên phòng đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền hoạt động ở khu vực biên giới biển. Chủ động tổ chức ra soát, kiểm tra các bến thuyền trên địa bàn phục vụ tốt cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão, đảm bảo lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong năm, đã cứu hộ, cứu nạn thành công 3 phương tiện, 16 ngư dân bị mắc cạn ở cửa Ba Lạt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những

kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ hai Đồn Biên phòng đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cần bộ, chiến sĩ hai đơn vị tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biển phòng, nắm chắc tình hình, nhất là khai thác thủy hải sản trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, xử lý kịp thời các vụ, việc xảy ra trên biên giới tuyến biển. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo cho bà con nhân dân được vui Xuân, đón Tết tươi vui, ấm áp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính đã trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt và Quất Lâm (Giao Thủy).

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đi thăm, tặng quà: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Âu, phường Hạ Long; bà Trần Thị Doan, mẹ liệt sĩ ở phường Hạ Long; ông Nguyễn Xuân Sơn, người cao tuổi cô đơn, phường Vị Xuyên; cháu Đặng Trung Hiếu, người khuyết tật nặng, phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định). Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy.

Khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

(Tiếp theo trang 1)

Động chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rãn, 98 tuổi ở thôn Khoát, xã Đông Sơn có chồng và con liệt sĩ; thăm gia đình ông Lê Anh Đà, 70 tuổi, thôn Nam Giao Cù Thượng, xã Đông Sơn (Nam Trực) là bệnh binh 61-70%.

Đồng chí Trần Lê Đòai, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và thăm, tặng quà ông Hà Văn Sỹ (SN 1939), xã Trúc Khang, thương binh 81% và ông Trương Minh Khắc (SN 1956), xã Trúc Nội (Trực Ninh), là người khuyết tật nặng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện, thành phố; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, tiếp nối truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; huy động các nguồn lực, quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời để các gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết, vui Xuân.

Diễn đàn "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

(Tiếp theo trang 1)

Diễn đàn điểm "Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, của quê hương và đặc biệt là để các thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Nông dân huyện Xuân Trường làm theo Bác

(Tiếp theo trang 3)

ở xã Xuân Vinh đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ "Vi người nghèo" tỉnh do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Nam Định tài trợ với mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Trong năm, HND các xã, thị trấn cũng đã vận động hội viên giúp 32 hộ vượt khó thoát nghèo bằng tiền, vật tư, cây, con giống... Qua đó đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tăng cường mối đoàn kết, góp phần phát triển và nâng cao hoạt động trong tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện đã phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể. Trong năm 2022, các cấp Hội tập trung nhân rộng mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình"; chỉ đạo 5 cơ sở hội phối hợp ra mắt mô hình "Chi hội sống xanh"; truyền thông, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Trường và các xã Xuân Vinh, Xuân Châu, Xuân Phong, Xuân Thành. HND huyện chỉ đạo, hướng dẫn HND cơ sở đăng ký phân việc cụ thể trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022; tuyên truyền hội viên nông dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường thôn, xóm đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp". Tiêu biểu

như HND các xã Xuân Thượng, Xuân Tân, Xuân Trung đảm nhận mô hình con đường nông dân từ quán. HND xã Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Châu nhận thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. HND các xã Xuân Thượng, Xuân Tân, Xuân Trung đảm nhận chăm sóc hàng cây nông dân... HND huyện còn phối hợp tập huấn kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến tiêu dùng thực phẩm cho 80 cán bộ, hội viên nông dân xã Xuân Phong, Ngoài ra, hội viên, nông dân trong huyện còn tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, tham gia xây dựng hương ước, quy ước tại địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2022, toàn huyện có 33.766 hộ gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hóa".

Từ phong trào thi đua học và làm theo Bác, các cấp HND huyện Xuân Trường đã góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu. Kết quả bình xét năm 2022, có 18/20 cơ sở Hội vững mạnh, đạt 90%; có 152/179 chi hội vững mạnh, đạt 84,9%. HND huyện đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có nhiều đóng góp cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân./.

Liên Minh nỗ lực xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu

(Tiếp theo trang 2)

còn có hàng chục đơn hàng giò, chả cho các bếp ăn công nghiệp ở huyện lân cận như Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Ý Yên và các địa phương khác như Hà Nội, Hà Nam...

Trong phát triển kinh tế nông thôn, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng quan tâm đến công tác tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Với lợi thế có KCN Bảo Minh nằm trên địa bàn, nên hầu hết lao động trong độ tuổi đều vào làm việc trong KCN. Nhiều hộ dân đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, mang lại thu nhập cao. Trên địa bàn xã có khoảng 250 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạp hóa, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng và thu hút hàng trăm triệu thương khác về kinh doanh, dịch vụ tại khu vực chợ Hẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong xã và người lao động của KCN Bảo Minh. Trong sản xuất nông nghiệp, xã xây dựng được mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao (LT2, Gia Lộc 516) với diện tích 50,7ha và mô hình cấy lúa bằng máy ở cả 3 HTX nông nghiệp. Đặc biệt xã đang hoàn thiện các thủ tục để xây dựng chứng nhận vùng trồng lúa Bắc thơm HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Hòa; đồng thời xây dựng thành sản phẩm chủ lực của địa phương.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã giảm còn

Cảnh báo ngộ độc ma túy từ quà vật không rõ nguồn gốc

Sở Y tế vừa có văn bản gửi các xã, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đề nghị triển khai một số biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa ngộ độc ma túy có trong thuốc lá điện tử và một số loại quà vật mua bán qua mạng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Theo đó, thời gian qua, một số tờ báo đưa tin về các trường hợp ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố bị ngộ độc ma túy khi ăn các món quà vật như bánh ngô, bánh ngọt, bánh quy, kẹo, sử dụng thuốc lá điện tử. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng cần được các cấp, các ngành chức năng, các địa phương đặc biệt quan tâm, có giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.



Hàng quà vật gắn trường học ở thành phố Nam Định.

Báo điện tử VnExpress có bài "Ngộ độc ma túy trong thuốc lá điện tử" phản ánh trường hợp bé trai 5 tuổi ở Hà Nội, uống khoảng 5ml dung dịch màu vàng trong thuốc lá điện tử, 15 phút sau cơ thể toàn thân, nôn ói, hôn mê, đồng tử giãn, mạch chậm, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Qua phân tích xét nghiệm mẫu bệnh phẩm gồm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống cho kết quả dương tính với loại ma túy tổng hợp mới là ADB-BUTINACA. Theo bài báo, bác sĩ Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết đây là trường hợp thứ hai trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử gắn dây Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị. Bác sĩ cho rằng vấn đề đáng chú ý là thuốc lá điện tử không chứa nicotine thông thường mà là vapo có nguy cơ gây độc hại cho người sử dụng ma túy tổng hợp. Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết không thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử. Đáng ngại là hầu hết các trường hợp cấp cứu đều ở lứa tuổi thiếu niên, thanh niên, trong tình trạng kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc chất ma

túy có trong thuốc lá điện tử. Theo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), gần đây tội phạm chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm, đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, sử dụng trái phép. Các chất ma túy này gây ảo giác, có thể co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và người không may uống nhầm. Ngoài ra, thuốc lá điện tử có chứa nicotine, là một chất gây nghiện, tác động xấu đến não bộ, nhất là với trẻ em, phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi. Trong thuốc lá điện tử còn chứa các chất hóa học phụ gia như methyl salicylate, glycerin, hay propylene glycol, có thể gây ung thư hoặc tổn thương phổi. Một trường hợp ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì sau khi ăn bỏng ngô đặt mua trên mạng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ, được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Qua xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa), bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa nghi tâm trong bỏng ngô. Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai

phẩm quà vật nữa nên tôi rất lo. Tôi đã phân tích cho con hiểu về nguy cơ mất ATTP từ các món ăn vặt, gia đình cho con ăn sáng tại nhà hoặc chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi khi học tăng cường. Nhà trường cũng có quy định: Nghiêm cấm học sinh mua, ăn quà vật tại khu vực cổng trường và quà vật không rõ nguồn gốc nên các cháu đã có ý thức hơn. Không chỉ Trường THPT Ngô Quyền, các trường học trên địa bàn tỉnh đều cảnh báo về nguy cơ mất ATTP và cấm học sinh mua, ăn quà vật tại cổng trường. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng để tránh sự kiểm tra của nhà trường, nhiều học sinh chọn mua ở xe hàng rong ở xa hơn một chút (!)

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế đã có công văn đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ATVSTP tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, tăng dung lượng thông tin về sự nguy hiểm về việc sử dụng thực phẩm có nguy cơ chứa tiền chất ma túy, ma túy để cảnh báo cho người dân. Tuyên truyền cho người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không có nhãn mác, thực phẩm nhập khẩu không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống, xử lý ngộ độc thực phẩm nghi có chứa chất tiền chất ma túy, ma túy. Khi thấy người ngộ độc có các biểu hiện nghi ngờ cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhằm ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các chất tiền chất ma túy, ma túy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và công khai đơn vị, sản phẩm vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng./.

Bài và ảnh: MINH TÂN